

# Mỗi người tham gia BHYT tại Séc đều có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm y tế!

Nếu bạn không đóng bảo hiểm y tế thì hãng bảo hiểm sẽ tính thêm tiền phạt cho bạn và nó sẽ tăng hàng ngày. Nhờ khoản thanh toán này, mọi người đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế.

- Nếu bạn làm việc (bạn là người lao động), người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm y tế cho bạn.
- Nếu bạn không làm việc (bạn thất nghiệp) và bạn đăng ký tại Sở lao động với tư cách là ứng viên trong công việc (chỉ những người có cư trú vĩnh trú), nhà nước sẽ đóng bảo hiểm y tế cho bạn.
- Nếu bạn không làm việc (bạn thất nghiệp) và bạn không đăng ký tại Sở lao động với tư cách là ứng viên trong công việc (chỉ những người có cư trú vĩnh trú), bạn sẽ tự đóng bảo hiểm y tế.

Tại Cộng hòa Séc, có hai loại bảo hiểm là bảo hiểm y tế CÔNG CỘNG và bảo hiểm y tế THƯƠNG MẠI.

- "THẺ BẢO HIỂM Y TẾ" mà bạn luôn phải mang theo bên mình là giấy tờ chứng minh quyền lợi của bạn về việc tham gia bảo hiểm y tế. Trong trường hợp bạn sử dụng bảo hiểm y tế thương mại, thì kèm theo đó còn phải mang cả giấy xác nhận đã thanh toán.

Bảo hiểm y tế công cộng	Bảo hiểm y tế thương mại trong phạm vi chăm sóc toàn diện
<ul style="list-style-type: none"><li>• người nước ngoài có cư trú vĩnh trú</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kinh doanh cá thể (OSVČ) và các doanh nhân khác</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• người nước ngoài – nhân viên không phân biệt giấy phép cư trú và có (visa, cư trú dài hạn)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• thành viên gia đình không hoạt động kinh tế của nhân viên, kinh doanh cá thể, cũng như những người nước ngoài khác hoặc thậm chí cả công dân Séc</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• công dân của các nước thuộc EU và thành viên trong gia đình của họ (trong một số trường hợp nhất định)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• sinh viên</li></ul>

! Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về danh sách bác sĩ hợp đồng và các phòng khám trước khi mua bảo hiểm. Có thể xảy ra trường hợp bác sĩ yêu cầu bạn trả tiền điều trị. Trong trường hợp đó, bạn hãy yêu cầu cấp hóa đơn và giấy xác nhận đã thanh toán và nộp cho hãng bảo hiểm. Sau khi nộp, hãng bảo hiểm sẽ hoàn trả cho bạn chi phí chăm sóc sức khỏe.

- Danh sách các bác sĩ có thể tìm thấy tại đây: [www.znamylekar.cz](http://www.znamylekar.cz)

Trong trường hợp bạn nợ tiền bảo hiểm y tế, đừng để yên như vậy và hãy giải quyết!



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY



Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" reg. č. CZ.12.01.02/00/23\_008/0000008 je financován OP AMIF a MV ČR.